

# เอเชียเพย์ แนะนำเทคโนโลยีล่าสุดด้านอีเพย์เมนท์ เสริมความปลอดภัยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลจากรายงานของบริษัท เอเชียเพย์ ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำระบบ ชำระเงินออนไลน์ชั้นนำในเอเชียเปิดเผยว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงถึง 15 – 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ด้วยระบบและบริการเสริมต่างๆด้านการชำระเงินออนไลน์ที่หลากหลาย ทำให้ในปัจจุบันคนไทยมีความพร้อมมากขึ้นที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อีกทั้งด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบที่ถูกลงกว่าในอดีต ทำให้บริษัททุกขนาดขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายออกไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้าไปจนถึงธุรกิจประกันภัยต่างก็เปิดให้มีบริการชำระเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าซึ่งสามารถเข้ามาซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา



นายโจเซฟ ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียเพย์ กล่าวว่า “สิ่งที่นักช้อปออนไลน์ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ “ความปลอดภัย” ดังนั้นร้านค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จได้มาก เพราะว่าคุณค่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ดังนั้นการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเพย์เมนท์ (ePayment) ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง และน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซควรให้ความสนใจ”

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและจัดหาโซลูชันด้านการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบวงจร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีความปลอดภัยสูงให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย และทั่วโลก บริษัท

เอเชียเพย์ จึงเปิดให้บริการระบบ “สยามเพย์” (SiamPay) ซึ่งเป็นบริการด้านการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความล้ำหน้า และความปลอดภัยสูง ระบบสยามเพย์ยังได้รับมาตรฐาน PCI compliant และมี SSL data encryption ในระบบตรวจสอบผู้ซื้อ buyer authentication capacity เพื่อให้ทุกการดำเนินการและการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้เพื่อช่วยป้องกันร้านค้าจากการทุจริตออนไลน์ สยามเพย์ได้ทำการติดตั้งโซลูชันในการป้องกันการทุจริตบนแพลตฟอร์มชำระเงินสยามเพย์ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบรายการชำระเงินที่เกิดขึ้นทุกรายการอย่างละเอียด และจะส่งผลลัพธ์การแจ้งเตือนไปยังร้านค้าออนไลน์ทันทีที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริตในรายการนั้นๆ โดยที่ ผ่านมาบริษัท เอเชียเพย์ ยังได้รับการรับรองให้เป็นผู้ทำระบบ 3D-Secure สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศให้กับวีซ่า มาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรส และเจซีบี

นายโจเซฟยังกล่าวอีกว่า “ในการพัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยงให้ตรงตามความต้องการของธนาคาร, สถาบันการเงินต่างๆ และธุรกิจในกลุ่มเสี่ยงนั้น เรามีความยินดีที่จะนำเสนอบริการล่าสุดที่ชื่อว่า **สยามเพย์ ePayAlert (ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง)** ซึ่งจะมีกลไกการควบคุมความเสี่ยงเต็มรูปแบบ และยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ระบบป้องกันการทุจริตแบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบความเสี่ยงในแบบเดิม โดยระบบของเราเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงได้เองเพื่อให้ตรงกับปัญหาที่ตนเองกำลังประสบอยู่”

นอกจากนี้ สยามเพย์ยังเป็นผู้ให้บริการที่มีช่องทางการชำระเงินกว้างขวางและครอบคลุมที่สุดในเอเชีย ด้วยการรองรับการชำระเงินได้จากบัตรเครดิตนานาชาติ, บริการหักบัญชีออนไลน์ (Debit Payment) และบริการกระเป๋าเงินออนไลน์ (ewallets) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ์ ได้แก่ บริการ China UnionPay, AliPay, MyClear, POLi, BancNet และอื่นๆ ที่จะทำให้อำนาจประสบความสำเร็จในธุรกิจระหว่างประเทศ

และสยามเพย์ยังมีระบบการบริหารจัดการแบบวันสต็อปเซอร์วิส (one stop service) ที่รวมการจัดการต่างๆ มาไว้ที่เดียว สามารถทำให้อำนาจสามารถตรวจสอบรายละเอียดยอดธุรกรรมต่างๆ ได้ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับเงินจากช่องทางไหนก็ตาม และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงการวิเคราะห์ยอดขายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายแก่ร้านค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสยามเพย์เยี่ยมชมได้ที่ [www.siampay.com](http://www.siampay.com) หรืออีเมล [enquiry@siampay.com](mailto:enquiry@siampay.com)